

พาณิชย์ลุ้น4ปัจจัยบวก ดัน‘ส่งออก’ทั้งปีโต9%

เอกชนคาดส่งออกข้าวพื้น
ส.ค.แตะ 9 แสนตัน

กรุงเทพฯ 10 ก.ย. - “สนธิรัตน์” มั่นใจส่งออก
ไทยปีนี้โต 9% ยก 4 ปัจจัยทำส่งออกไทย
ทะลุเป้า ขณะที่สมาคมส่งออกข้าวไทย
คาดเดือน ส.ค. พื้นตัวหลังจากติดปัญหา
ด้านโลจิสติกส์ และสภาพอากาศที่ไม่
เอื้ออำนวย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์
กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เปิดประตูสู่
จีนได้” ภายในงานสัมมนาผ้าไหมทรัพย์
แดนจีนได้รู้ก่อนรวยก่อนว่า การส่งออก
ของไทยในปีนี้มีโอกาสเติบโตได้ถึง 9%
ถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ส่วนหนึ่งได้รับแรงส่งจากการ
ส่งออกไปยังประเทศจีนที่มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงต้นปีกระทรวง
ได้ประเมินไว้ว่าการส่งออกของไทยปีนี้
จะขยายตัวอยู่ที่ 8% แต่จากการหารือกับ
ภาคเอกชนมองว่า ส่งออกปีนี้มีโอกาส
โตได้ถึง 9% ได้แน่นอน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเดือน ต.ค. นี้จะเรียกทูตพาณิชย์จาก
ทุกตลาดเพื่อมาอัพเดทข้อมูลสถานการณ์
และการเติบโตของการส่งออกในแต่ละ
ตลาด ก่อนนำมาสรุปเป็นตัวเลขเป้าหมาย
การส่งออกรวมในปี

ทั้งนี้ การรักษ้อัตราการเติบโตของ
การส่งออกให้อยู่ในระดับดังกล่าวนั้น
มาจาก 4 เหตุผลประกอบด้วย 1.กระทรวง
พาณิชย์ปรับกลยุทธ์การส่งออกโดย
ทำงานร่วมกับภาคเอกชน 2.ตลาดจีน
ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมีการเติบโต
มากกำลังซื้อสูง และการลงทุนในโครงการ

เส้นทางสายใหม่ (Belt Road Initiative
: BRI) 3.การรักษาตลาดเดิมเพื่อรักษา
โมเมนตัมในการเติบโตที่มีอยู่ และ 4.การ
ขยายตลาดการค้ารูปแบบใหม่ผ่าน
อีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตและเป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการไทย

นายสนธิรัตน์กล่าวต่อว่า กระทรวง
ให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีมากเพราะ
เป็นหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจในโลก
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้ารูปแบบใหม่อย่าง
อีคอมเมิร์ซที่จะทำให้การส่งออกเปลี่ยน
ไป เพราะในอนาคตการส่งออกที่เติบโต
จะเป็นการค้าแบบ B2C ผ่านอีคอมเมิร์ซ
ทำให้เอสเอ็มอีมีโอกาสและมีสัดส่วนการ
ส่งออกมากขึ้น

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายก
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การ
ส่งออกข้าวเดือน ก.ค.ปีนี้มีปริมาณ
836,381 ตัน มูลค่า 13,830 ล้านบาท ซึ่ง
ปริมาณส่งออกลดลง 7.3% และมูลค่า
ลดลง 6.4% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.ปี
เนื่องจากในเดือน มิ.ย.ปริมาณส่งออก
ข้าวหนึ่งและข้าวหอมมะลิลดลงจากเดือน
ก่อนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะข้าวหนึ่งซึ่งมี
ปริมาณส่งออกเพียง 140,844 ตัน ลดลง
40% เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.ปีเนื่องจาก
การส่งออกไปยังประเทศในแถบแอฟริกา
ชะลอลง

ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมียปริมาณ
82,531 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับเดือน
มิ.ย. โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐและ
ฮ่องกง และในส่วนของข้าวขาวมีการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยมี
ปริมาณรวม 568,885 ตัน เพิ่มขึ้น 13.4%
เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. โดยส่วนใหญ่

ยังคงส่งไปฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
แองโกลา เคนยา ญี่ปุ่น และเบเนิน

สำหรับการส่งออกเดือน ส.ค.นี้
คาดว่าจะมีปริมาณ 800,000-900,000 ตัน
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการส่งมอบข้าวขาวและ
ข้าวหนึ่งให้แก่ผู้ซื้อในเอเชียและแอฟริกาเช่น
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แองโกลา มาเลเซีย
เคนยา เบเนิน และแอฟริกาใต้

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ
มีแนวโน้มลดลงตามภาวะอุปทานข้าวใน
ตลาดที่มีจำกัด และราคาที่ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง โดยตลาดหลักยังคงเป็นสหรัฐ
ที่ยังคงนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการส่ง
ออกข้าวในช่วงนี้ยังคงมีอุปสรรคทั้งด้าน
โลจิสติกส์ และสภาพอากาศที่ไม่
เอื้ออำนวยเนื่องจากมีฝนตกลงมามากกว่า
ปกติทำให้การส่งมอบข้าวประสบปัญหา
ล่าช้ากว่ากำหนด

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวอีกว่า ราคาข้าวขาว
5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อ
วันที่ 29 ส.ค.2561 ราคาอยู่ที่ 411 ดอลลาร์ต่อ
ตัน ขณะที่เว็บไซต์ oryza.com รายงานว่า
ข้าวขาว 5% ของเวียดนาม และอินเดีย
ราคาอยู่ที่ประมาณ 393-397 ดอลลาร์ต่อ
ตัน ขณะที่ปากีสถาน ราคาอยู่ที่ประมาณ
409-413 ดอลลาร์ต่อตัน

นอกจากนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้
เพิ่มการคาดการณ์การส่งออกข้าวเป็น 11
ล้านตัน จากประมาณการเดิมที่ 9.5 ล้านตัน
โดยคาดว่าจะในช่วงปลายปีจะมีการส่งออก
ข้าวที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะ
ประเทศคู่ค้าของไทยยังมีความต้องการนำ
เข้าข้าวที่เพิ่มขึ้น เพื่อชดเชยอุปทานข้าว
ในประเทศที่ลดลง เช่น ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย